

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT  
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 459 /PGDDĐT-THCS

Thủ Dầu Một, ngày 01 tháng 4 năm 2022

V/v củng cố, nâng cao chất lượng dạy học  
và tăng cường công tác phòng chống dịch  
COVID-19 trong trường học.

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

Căn cứ công văn số 18/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 05/01/2022 của của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện dạy ôn tập, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh trở lại trường sau thời gian dạy học trực tuyến năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 170/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 26/01/2022 của của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 360/SGDDĐT-GDTrHTX ngày 03/3/2022 của của Sở GDĐT tỉnh Bình Dương về việc củng cố, nâng cao chất lượng dạy học và tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, trẻ em và học sinh

Căn cứ kết quả kiểm tra giữa học kỳ 2 năm học 2021 – 2022 của các trường Trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường thực hiện những nội dung sau:

1. Lập kế hoạch tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu, có kế hoạch bổ sung kiến thức cho học sinh không thể tham gia học trực tiếp (học sinh F0, F1; học sinh vắng); lập danh sách học sinh theo lớp, điểm danh các buổi học hàng ngày, thực hiện cam kết giữa gia đình và nhà trường đối với học sinh vắng mặt thường xuyên, bố trí thời khóa biểu hợp lý, phân công giáo viên có trách nhiệm dạy cho đối tượng học sinh này; phân công Phó Hiệu trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc dạy – học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục cuối năm.

2. Tiếp tục tổ chức dạy học tại trường các nội dung cơ bản, cốt lõi theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT<sup>1</sup> phù hợp với điều kiện nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải cho học sinh. Bảo đảm tiến độ thực hiện nội dung chương trình các môn học trong năm học 2021-2022 theo quy định, đến ngày 16/4/2022 khối lớp 9 hoàn thành chương trình tuần 14 học kỳ 2; đến ngày 29/4/2022 khối lớp 6,7,8 hoàn thành chương trình tuần 16 học kỳ 2.

3. Đẩy mạnh công tác tổ chức ôn tập kiểm tra học kỳ 2, chỉ đạo tổ chuyên môn thống nhất nội dung ôn tập gửi đề cương cho học sinh **trước thời gian ôn tập ít nhất 1**

<sup>1</sup> Công văn số 4040/BGDĐT- GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19;



**tuần**, giáo viên chịu trách nhiệm hướng dẫn học sinh soạn đề cương, giải bài tập. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa giáo viên bộ môn (GVBM), giáo viên chủ nhiệm (GVCN) và phụ huynh thường xuyên kiểm tra việc học bài, làm bài tập của học sinh, động viên kịp thời nhằm giúp các em đạt kết quả cao nhất.

4. Xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 ngay sau khi kết thúc chương trình, phân công trách nhiệm cụ thể cho GVBM, GVCN, BGH phụ trách môn học. Nhà trường nộp kế hoạch về Phòng GDĐT trước ngày 20/4/2022.

5. Cập nhật, tổ chức thực hiện nghiêm, đầy đủ các quy định công tác phòng, chống dịch COVID-19 (Trước, trong và sau khi học sinh đến trường) khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp, cụ thể:

- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch, phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương xây dựng phương án xử trí F0 trong trường học<sup>2</sup>; sẵn sàng ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bảo đảm an toàn về sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

- Tăng cường, xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh các đoàn thể, chính quyền địa phương và y tế cơ sở để theo dõi thường xuyên về sức khỏe; tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ học sinh về học tập, tâm lý, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm dinh dưỡng, tăng cường các hoạt động vận động thể lực để giúp các em thích nghi, ổn định việc học tập và rèn luyện trong bối cảnh dịch bệnh.

- Tiếp tục quan tâm và có biện pháp hỗ trợ về vật chất và tinh thần đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện kịp thời. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Phòng GDĐT (Bộ phận chuyên môn THCS) để được hướng dẫn giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, THCS.



*Phạm Hoa Hòa*

<sup>2</sup> Triển khai thực hiện Quyết định số 543/QĐ-BGDĐT về Phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học.